

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Các dự án thí điểm nghệ thuật công cộng mới đến với Trung Tâm Thành Phố Brampton

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 27 tháng 10 năm 2021) – Trung Tâm Thành Phố Brampton sẽ trở nên sống động vào mùa thu này với hai dự án thí điểm nghệ thuật công cộng do tổ chức nghệ thuật từng đoạt giải thưởng, Nghệ Thuật Công Cộng STEPS (Tư Duy Bền Vững và Thể Hiện trên Sáng Kiến Không Gian Công Cộng). Những tác phẩm sắp đặt độc đáo này sẽ giúp nghệ thuật dễ tiếp cận hơn và góp phần tạo nên một không gian công cộng sôi động hơn cho cộng đồng thường thức.

Các Giấy Bọc Tủ Điều Khiển Giao Thông

Năm tủ điều khiển giao thông dọc theo phía đông Queen Street sẽ được bọc dán bởi tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ ở Brampton, được giới thiệu trong [Dự Án Bưu Thiếp của Cơ Quan Phát Triển Công Nghiệp Sáng Tạo, Văn Hóa và Nghệ Thuật](#) (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency, ACCIDA) – [Câu Chuyện Nghệ Thuật của Ban](#). Tác phẩm nghệ thuật sẽ được in và lắp đặt bằng vật liệu vinyl chất lượng cao có khả năng chống tia cực tím (UV) và graffiti. Các nghệ sĩ nổi bật bao gồm Aditi Kashyap, Amye St John, Annamarie Claudette, Malachi Watson-Narcisse và Michel Nwoye-Vincent.

Những Bức Bích Họa Trên Mặt Trước Cửa Hàng Ở Trung Tâm Thành Phố

Nghệ sĩ đến từ Brampton, [Meegan Lim](#), sẽ biến đổi sáu mặt tiền cửa hàng dọc theo Main Street North bằng những bức bích họa theo chủ đề ẩm thực. Lấy cảm hứng từ nền văn hóa ẩm thực đa dạng của Brampton, những bức bích họa này sẽ giúp củng cố lĩnh vực [Du Lịch Ẩm Thực](#) của Brampton trong lúc làm đẹp cho khu trung tâm thành phố. Những bức bích họa sẽ được đặt ở những mặt tiền trống trước cửa hàng mang lại sự sống động cho những khoảng không gian trống.

Meegan Lim là một họa sĩ minh họa và người hỗ trợ nghệ thuật mới nổi sống ở Brampton, người được biết đến với những hình minh họa chi tiết tập trung vào ẩm thực và bản sắc văn hóa cũng như những câu chuyện rộng lớn tồn tại ở các giao lộ đó.

Việc lắp đặt cho các dự án thí điểm nghệ thuật công cộng sẽ hoàn thành vào đầu tháng 11.

Ngoài các sáng kiến nghệ thuật công cộng này, ACCIDA đang hợp tác với STEPS để tổ chức hai hội thảo “Nghệ Thuật Công Cộng 101” nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ tại địa phương phát triển các kỹ năng của họ trong các cơ hội nghệ thuật công cộng chuyên nghiệp. ACCIDA cũng sẽ hợp tác với Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh (Business Improvement Area, BIA) Trung Tâm Thành Phố Brampton và các doanh nghiệp tại địa phương về chương trình cộng đồng miễn phí bao gồm hội thảo nghệ thuật công cộng dành cho doanh nghiệp, các buổi trò chuyện và đi dạo nghệ thuật, và nhiều chương trình khác nữa. Tìm hiểu thêm về các sự kiện này và sự kiện khác tại accida.ca

STEPS là một tổ chức văn hóa từng đoạt giải thưởng về chuyển đổi nghệ thuật công cộng ở Canada. Họ đã nhận được nhiều giải thưởng cho các chương trình có tác động lớn của mình, bao gồm Giải Thưởng Sự Kiện Sáng Tạo Ngày Văn Hóa do quốc gia khai mạc, Giải Thưởng Thành Phố NXT và Giải Thưởng Doanh Nghiệp Xã Hội Tốt Nhất của Imagination Catalyst từ Trường Đại Học OCAD. Tìm hiểu thêm tại stepspublicart.org

Trích dẫn

“Brampton là một thành phố Đa Dạng và tiếp tục tồn tại nhờ sự đóng góp của cộng đồng sáng tạo của chúng ta. Các dự án thí điểm nghệ thuật công cộng này sẽ mang lại sự sống động cho trung tâm thành phố của chúng ta và tạo cơ hội cho các nghệ sĩ tại địa phương, hỗ trợ quá trình tái phát triển trung tâm thành phố và bối cảnh ẩm thực đang phát triển của Brampton, đồng thời làm cho nghệ thuật dễ tiếp cận hơn với tất cả các thành viên của cộng đồng!”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với STEPS để mang năng lượng và chuyên môn của họ đến Brampton, bổ sung cho cộng đồng nghệ thuật tại địa phương của chúng ta. Nghệ thuật công cộng giúp mang cuộc sống đến các thành phố và dự án thí điểm này sẽ cho phép chúng ta vừa làm đẹp các khu vực trung tâm thành phố của mình vừa thể hiện được tài năng của các nghệ sĩ của Brampton.”

- *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Doanh Nghiệp, Thành Phố Brampton; Thành Viên Ban Hội Thẩm Hội Đồng, Cơ Quan Phát Triển Ngành Nghệ Thuật, Văn Hóa & Sáng Tạo*

“Brampton là một thành phố Đa Dạng và dự án hợp tác này minh họa hoàn hảo cho điều đó. Những bức bích họa này góp phần vào quá trình chuyển đổi đang diễn ra của Trung Tâm Thành Phố Brampton và việc tái tạo những không gian công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu tại địa phương, hỗ trợ phục hồi kinh tế và xây dựng một cộng đồng sôi động.”

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

“Sự hợp tác này đã mang đến một cơ hội thú vị để tạo tiền lệ cho các chương trình nghệ thuật công cộng do Thành Phố tổ chức trong tương lai; thể hiện tài năng địa phương, nuôi dưỡng các cộng đồng sôi động và hòa nhập, đồng thời định vị Thành Phố Brampton như một điểm đến văn hóa thịnh vượng.”

- *Erin Glover, Giám Đốc Lâm Thời của Chương Trình, Nghệ Thuật Công Cộng STEPS*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Prabhjot Kainth
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca

